

ทปอ.ขอพบ "ดาวพงษ์" หาข้อยุติรับนักศึกษา

นำเสนอเมื่อ : 3 ธ.ค. 2559

ย้ำต้องใช้เวลาพัฒนาข้อสอบ 3-4 เดือน “อุดม” การันตีไม่มีแยงเด็กเก่ง

ศ.นพ.อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) และที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) จะเข้าร่วมเคลียร์เรื่องสอบเดี่ยว ส่วนมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิก ทปอ.จะดำเนินการเคลียร์เรื่องสอบ 2 รอบ และการเปิดภาคเรียนที่ 1/2561 ทาง มทร.จะเปิดภาคเรียนเดือนมิถุนายน ส่วน มรภ.จะเปิดภาคเรียนเดือนสิงหาคม พร้อมกับมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิก ทปอ.นั้น ว่า การประชุมที่ผ่านมาซึ่งมี ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เป็นประธาน ก็ยังไม่ได้ข้อยุติ แต่ มรภ.และ มทร. ขออยู่รวมเคลียร์เรื่องสอบแรก จากนั้นจะดำเนินการคัดเลือกเอง ซึ่งตนคิดว่าเรื่องการปรับปรุงระบบการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยเป็นนโยบายของ พล.อ.ดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการนี้ คงต้องขึ้นกับการตัดสินใจของ รมว.ศธ.ว่าจะให้ดำเนินการอย่างไร

“ผมอยากให้ทางราชภัฏและราชวมงคลมองภาพรวมของอุดมศึกษา โดยทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด ซึ่งเริ่มจากกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน จะได้ยกระดับคุณภาพการศึกษาไปด้วยกัน อย่างไรก็ตามก็คงขึ้นกับการตัดสินใจของ รมว.ศึกษาธิการ โดย ทปอ.คงต้องขอเขาพบเพื่อหารือกับ รมว.ศึกษาธิการ อีกรอบ เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนภายในเดือน ธ.ค.นี้ เราจะได้มีเวลาเตรียมการ เนื่องจากระบบที่จะมีการปรับปรุงใหม่นั้น จะเริ่มในปีการศึกษา 2561 ดังนั้น ก็ต้องเร่งเตรียมการไว้ให้พร้อม โดยเฉพาะการออกข้อสอบ ซึ่ง ทปอ.ได้เสนอให้ราชภัฏ และราชวมงคล รวมออกข้อสอบคัดเลือกนักศึกษาด้วย โดยจะต้องใช้เวลาดำเนินการ 3-4 เดือนในการพัฒนาข้อสอบ” ศ.นพ.อุดมกล่าวและว่า ที่ผ่านมากลุ่ม มรภ. และ มทร. อาจมองมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิก ทปอ.ในภาพลบ และคิดว่าหากรับนักศึกษาในระบบเดียวกัน มหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิก ทปอ.จะดึงเด็กเก่งๆ ไปหมด ซึ่งความจริงแล้วกลุ่มเป้าหมายของนักเรียนที่จะเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัย กับ มรภ. และ มทร. นั้น เป็นคนละกลุ่มเป้าหมายกัน ส่วนเรื่องการเปิดปิดภาคเรียนนั้น ก็เป็นสิทธิของแต่ละมหาวิทยาลัยแต่ ทปอ.ยืนยันว่า หากเราสามารถทำงานร่วมกันได้จะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อภาพรวมของอุดมศึกษาอย่างแน่นอน.

ขอบคุณที่มาจาก [ไทยรัฐ วันที่ 3 ธันวาคม 2559](#)